

Suy tuyến sinh dục nữ là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị

Là một trong số những bệnh nội đào thải phổ biến, suy tuyến sinh dục là hiện tượng những tuyến sinh dục không sản xuất hoặc sản xuất quá ít hormone giới tính. Trong ấy, suy tuyến sinh dục chị em là hội chứng dẫn đến những rắc rối về giảm kích thích ham muốn, khô cô bé, không dễ đạt ham muốn nguy hiểm rất lớn tới đời sống người bệnh. Ngoài ra có khả năng gây biến đổi rụng trứng, không dễ có thai hoặc vô sinh nếu không được kết luận và chữa sớm.

Không khác suy sinh dục nam, suy tuyến sinh dục chị em là một hội chứng phức tạp, mối quan hệ tới nhiều nội đào thải tố sinh dục. Trong ấy, sự suy giảm hormone Estrogen là lý do sở hữu đặc thù quyết định. Thông thường, hiện tượng này xuất hiện Chi tiết nhất tới giai đoạn tiền hết kinh và hết kinh.

Suy tuyến sinh dục chị em là gì?

Suy tuyến sinh dục chị em là hiện tượng suy giảm vận động của những tuyến cung cấp hormone trong cơ thể phái đẹp. Hội chứng này hay xuất hiện tại giai đoạn tiền hết kinh, hết kinh và cũng có khả năng tiếp diễn tại một số phái đẹp trẻ kèm theo hiện tượng bệnh. Sự suy giảm này hay phản ánh qua vấn đề buồng trứng giảm cung cấp noãn và không cung cấp đủ hormone sinh dục như: Estrogen và progesterone. Suy tuyến sinh dục chị em được phân loại thành hai nhóm chủ yếu gồm:

- Suy tuyến sinh dục ngoại biên (nguyên phát): Trong tình huống này, buồng trứng vẫn nhận được tín hiệu Từ bộ não song không cung cấp đủ hormone sinh dục thiết yếu.
- Suy tuyến sinh dục trung ương (thứ phát): rắc rối gây suy tuyến sinh dục chị em thời gian này nằm tại bộ não, thời gian những chỗ như: Tuyến yên và vùng sau đồi không đạt hiệu quả trong vấn đề nguy hiểm vận động của buồng trứng.

Lý do gây suy tuyến sinh dục chị em

Liệu có nhiều lý do được nhận định là lý do suy tuyến sinh dục chị em, bao gồm:

Lý do vật lý

Những rắc rối về sức khỏe thể chất như: viêm khớp, bệnh đào thải niệu hoặc ruột, đã từng tiểu phẫu vùng chậu và những biến đổi thần kinh như: bệnh đa xơ cứng Thường có khả năng dẫn đến suy tuyến sinh dục chị em. Ngoài ra, vấn đề cần sử dụng một số loại thuốc như: Thuốc chống trầm cảm, thuốc máu áp, thuốc kháng histamin và thuốc hóa chữa liệu cũng có khả năng dẫn đến hiện tượng này tại phái đẹp.

[chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu tốt nhất tại Hà Nội](#)

[phòng khám 11 thái hà có tốt không](#)

[10 bệnh nam khoa thường gặp ở nam giới và cách phòng tránh](#)

[bảng giá khám nam khoa](#)

[chi phí nạo hút thai](#)

[nên khám phụ khoa ở đâu hà nội](#)

[cách phá thai an toàn](#)

[phòng khám cắt bao quy đầu](#)

[chi phí cắt bao quy đầu dài](#)

[chi phí cắt bao quy đầu dài](#)

[chi phí chữa sùi mào gà](#)

Nội đào thải tố

Sự suy giảm hormone Estrogen liệu trình tiền hết kinh, liệu trình hết kinh, sau thời gian sinh và trong thời gian cho con bú có khả năng dẫn đến những thắc mắc như: Khô cô bé và nguy hiểm tới kích thích ham muốn và khả năng làm theo Làm tình tại phái đẹp.

Sự thay đổi hormone cũng có khả năng dẫn đến những thay đổi trong những mô sinh dục, khiến cho nếp gấp của da bao phủ chỗ môi to trở thành mỏng hơn, khiến cho niêm mạc cô bé mỏng và yếu đàn hồi. Từ ấy khiến cho nâng cao mức độ nhạy cảm của âm vật, gây cảm thấy ngứa ngáy ran hoặc không dễ chịu, dẫn đến cảm giác đau thời gian giao hợp.

Tâm lý và xã hội

Chúng trầm cảm, Lo sợ có khả năng góp phần gây biến đổi chức năng Làm tình tại phái đẹp. Những căng thẳng lâu dài mối quan hệ tới vấn đề mang bầu, có con hoặc mâu thuẫn trong mối quan hệ sở hữu đối tác hoặc chồng cùng những lý do xã hội khác cũng có khả năng khiến cho phái đẹp giảm kích thích ham muốn Làm tình. Ngoài ra, những lý do văn hóa, tôn giáo và những thắc mắc hình thể cũng có khả năng là lý do dẫn đến suy tuyến sinh dục chị em.

Ngoài ra, những nhóm phái đẹp sở hữu những lý do sau đây sẽ có nguy cơ lớn gặp phải suy giảm tuyến sinh dục hơn những nhóm còn lại, bao gồm:

- đối tượng bị bệnh tim mạch, gan, thận.
- đối tượng mắc những bệnh về thần kinh hoặc tổn thương tủy sống.
- Phái đẹp đã từng gặp phải dùng quá nhiều Làm tình.

Triệu chứng suy tuyến sinh dục chị em

Triệu chứng của suy tuyến sinh dục chị em hay xuất hiện do sự không đủ hụt hormone sinh dục chị em Estrogen trong cơ thể, gây nguy hiểm tới nhiều hệ cơ quan khác nhau. Cụ thể:

Triệu chứng toàn thân

- Da ra xê, đặc biệt là tại vùng mặt, cổ, ngực, hông và đùi. Da trở thành khô, không khó xuất hiện nếp nhăn và chậm lành chỗ bị thương.
- Thay đổi trong tâm lý, gồm có cảm giác: Giận dữ, cáu gắt, Lo sợ và tính bí quyết thất hay.
- Có khả năng xuất hiện những triệu chứng về hệ thần kinh như: biến mất ngủ, trầm cảm, hoặc quên và phản xạ thần kinh chậm, không chuẩn xác.
- Hệ thần kinh thực vật hay gặp phải biến đổi, dẫn đến những triệu chứng như: Bốc hỏa, cảm thấy mệt mỏi đối tượng và toát nhiều mồ hôi.
- Gặp phải loãng xương, viêm khớp và đau nhức xương tiếp diễn thường xuyên.

- Biến đổi hệ tim mạch bao gồm: hiện tượng xơ vữa động mạch, nâng cao máu áp, cảm giác đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim.
- Nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng tại phần phụ cũng có khả năng xuất hiện.

Triệu chứng biến đổi Làm tình và sinh sản

- Giảm kích thích ham muốn Làm tình.
- Giảm đào thải dịch nhầy cô bé, khiến cho khô cô bé và gây đau đớn, gây biến mất hứng thú thời gian quan hệ.
- Biến đổi về những ngày kinh nguyệt, không rụng trứng, giảm hoặc biến mất khả năng có em bé.

Bí quyết chữa suy tuyến sinh dục chị em

Để kết luận hội chứng suy tuyến sinh dục chị em, vấn đề làm theo những xét nghiệm và xét nghiệm phụ khoa là thiết yếu Để đánh giá những tổn thương có khả năng nguy hiểm tới khả năng Làm tình như: sự tổn thương của những mô sinh dục, tính đàn hồi của da giảm hoặc seò... những bí quyết chữa suy tuyến sinh dục chị em bao gồm:

Sử dụng thuốc liệu có cất Estrogen

- Sử dụng Estrogen: Hóa liệu pháp Estrogen có khả năng được sử dụng sau dạng kem xoa cô bé, sử dụng thuốc viên hoặc đặt khoảng Để cải thiện chức năng sinh dục, nâng cao lưu lượng máu cô bé, cải thiện mức độ đàn hồi, tăng cường sự xoa trơn trong khi quan hệ.
- Androgen: Androgen gồm có kích thích ham muốn tố nam testosterone giữ trách nhiệm cần thiết trong chức năng sinh dục tại phái chị em. Cho thêm testosterone ngoại trừ da hoặc sử dụng thuốc dùng kết hợp Estrogen là bí quyết hỗ trợ chữa suy tuyến sinh dục chị em hay được sử dụng. Tuy vậy người bệnh có khả năng gặp phải công dụng phụ như: Rậm lông, nhọt trứng cá, tính bí quyết thay đổi... do nguy hiểm lâu dài của liệu pháp testosterone. Bởi thế, cần được để ý chặt chẽ và thay đổi do chuyên gia chữa thường xuyên.

Lưu ý: những liệu pháp nội đào thải không thể xử lý chuyện ấy bắt nguồn Từ những lý do không mối quan hệ tới hormone.

Chữa không sử dụng thuốc

Ngoại trừ vấn đề sử dụng thuốc, bí quyết chữa liệu hành vi cũng có khả năng được sử dụng Để chữa suy tuyến sinh dục chị em. Những đôi hai vợ chồng cần kiểm soát căng thẳng trong mối quan hệ và tăng cường đối diện sở hữu đối tác, cởi mở và trung thực Để xử lý những lý do dẫn đến biến đổi chức năng Làm tình. Từ ấy gây ra sự hòa hợp và cải thiện sức khỏe Làm tình.

Ngoài ra, hãy tạo thói quen thói quen sinh hoạt Lành mạnh như: hạn chế dùng quá nhiều rượu, ngừng hút thuốc lá, dành thời gian nằm nghỉ, thư giãn và tập luyện thể thao thường xuyên Để cải thiện vóc dáng, nâng cao sức chịu đựng và cải thiện tâm trạng. Vấn đề làm theo một số động tác tập luyện cho tăng cường khí máu tại vùng bụng sau, Đi tới trực tiếp hông, nằm ngửa tay chân, khoanh tay gối dậy... cũng có khả năng hỗ trợ trong vấn đề cải thiện chức năng sinh dục.

Suy tuyến sinh dục chị em có khả năng dẫn đến nhiều rắc rối như: giảm kích thích ham muốn, khô cô bé, biến đổi rụng trứng và vô sinh. Bởi thế, Để phòng ngừa và chữa hiện tượng này, vấn đề tìm kiếm sự giải đáp Từ chuyên gia về chuyện ấy và mối quan hệ là rất cần thiết. Việc đó có khả năng cho người bệnh đạt được thông tin chất lượng hơn về bản sắc tính dục, thái mức độ và niềm tin, cũng như là bắt mắt đối phó và sức khỏe tình cảm khá quát.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hội chứng suy tuyến sinh dục chị em. Thời gian nhận thấy cơ thể liệu có những triệu chứng đề cập phía trên phái đẹp cần tới bệnh viện thăm khám chuyên môn Để được kết luận, kết luận và liệu có Hình thức chữa khoa học. Ngoài ra, Các bạn có khả năng chủ động cho thêm Estrogen cho cơ thể Để giữ lượng hormone này tại mức ổn định, bổ trợ phòng bệnh hiệu quả.